

Số: 2081 /KL-CTHADS

Hải Dương, ngày 26 tháng 12 năm 2022

**KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO**  
**Đối với ông Nguyễn Văn Thắng - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân**  
**sự huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương**

Ngày 27/10/2022, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương đã có Quyết định số 1676/QĐ-CTHADS thụ lý tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Thắng - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lộc.

Căn cứ nội dung tố cáo, văn bản giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh tố cáo, các tài liệu, bằng chứng có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hải Dương kết luận nội dung tố cáo như sau:

**I. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG TỐ CÁO:**

**1. Nội dung tố cáo:**

Công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Thắng - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Gia Lộc bao che cho chấp hành viên làm chậm trễ việc thi hành Bản án số 39/DS-PT ngày 06/8/2008 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương.

**2. Tóm tắt nội dung báo cáo, giải trình của người bị tố cáo:**

Căn cứ Bản án dân sự sơ thẩm số 04/2008/DS-ST ngày 30/5/2008 của Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; Bản án dân sự phúc thẩm số 39/2008/DS-PT ngày 06/8/2008 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương, trên cơ sở đơn yêu cầu thi hành án của bà Nguyễn Thị Lan, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Gia Lộc đã ban hành Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 94/QĐ-CCTHADS ngày 23/11/2020 cho thi hành khoản buộc ông Bùi Văn Sáng, địa chỉ: Thôn Quán Đào, xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương phải bồi thường số tiền 2.229.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Lan, địa chỉ: Thôn Tam Lương, xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Trong quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên đã nhiều lần tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của ông Bùi Văn Sáng. Kết quả xác minh thể hiện: ông Sáng sau khi chấp hành xong hình phạt tù, về địa phương sinh sống thường xuyên ốm đau và mắc bệnh thần kinh nên lao động hạn chế, thu nhập thấp, chỉ đảm bảo cho bản thân. Bùi Văn Sáng không có tài sản gì để thi hành án. Ông Sáng đang sống cùng bố mẹ (ông Quế, bà Thủy), hiện già yếu,





sống trong căn nhà cấp 4 dột nát, tài sản là đồ dùng thông thường, giá trị sử dụng thấp. Gia đình không có điều kiện thi hành thay cho Bùi Văn Sáng.

Do ông Bùi Văn Sáng không có điều kiện thi hành án, ngày 10/5/2021 Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Gia Lộc đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-CCTHADS về việc chưa có điều kiện thi hành án của Bùi Văn Sáng. Sau khi ra quyết định về việc chưa có điều kiện, Chấp hành viên đã ban hành Thông báo số 94/TB-CCTHADS thông báo cho bà Nguyễn Thị Lan biết việc người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành, đồng thời thực hiện việc niêm yết công khai tại UBND xã Tân Tiến đúng quy định.

Trong quá trình Chấp hành viên tổ chức thi hành án và quá trình Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Gia Lộc giải quyết khiếu nại của bà Lan, bà Lan không cung cấp thông tin gì thêm về tài sản, điều kiện thi hành án của ông Bùi Văn Sáng. Xét thấy, việc Chấp hành viên đã tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của ông Bùi Văn Sáng đã đúng quy định, việc chưa thi hành án được là do ông Sáng không có điều kiện thi hành án chứ không do ý thức chủ quan của Chấp hành viên, nên ngày 09/9/2022, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Gia Lộc đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 01/QĐ-CCTHADS theo đó không chấp nhận khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lan.

Đối với thông tin ông Sáng có ruộng bán ở khu đồng Triều. Do bà Lan chưa bao giờ cung cấp cho Chấp hành viên cũng như Chi cục trưởng nên Chi cục trưởng không biết về nội dung này. Đến khi Cục THADS tỉnh có Công văn số 1661/CTHADS - KTGQKNTC ngày 20/10/2022 về việc yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án của đương sự, trong đó gửi kèm nội dung bà Lan cung cấp về thông tin trên. Ngay sau khi nhận được Công văn, tôi đã chỉ đạo Chấp hành viên xác minh, làm rõ thông tin bà Lan cung cấp.

Tại Công văn số 32/UBND-VP ngày 31/10/2022 của UBND xã Tân Tiến cung cấp thì ông Bùi Văn Sáng có biểu hiện thần kinh không bình thường, tuy nhiên ông Sáng chưa có bệnh án lưu tại xã và cũng chưa được hưởng chế độ bảo trợ nào. Ông Sáng hiện đang sống cùng với bố mẹ đẻ nhưng bố ông Sáng là đối tượng tâm thần kinh mức độ đặc biệt nặng, không thể làm ăn được, phải có người chăm sóc. Bố mẹ ông Sáng cũng thuộc hộ nghèo của xã.

Việc người tố cáo cung cấp anh Sáng có ruộng, năm 2022 hộ gia đình anh Sáng bán ruộng ở khu đồng triều với giá 700.000.000 đồng. Qua xác minh được UBND xã Tân Tiến cung cấp: Tháng 3/2022, hộ gia đình bà Phạm Thị Thủy (mẹ anh Bùi Văn Sáng) có ra UBND xã làm thủ tục chuyển nhượng khu triều chuyển đổi cho hộ gia đình cá nhân khác. Do trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp không thể hiện số tiền chuyển nhượng là bao nhiêu nên UBND xã không có thông tin bổ sung về điều kiện thi hành án của Bùi Văn Sáng. Trên cơ sở thông tin do UBND xã cung cấp, tôi đã chỉ đạo Chấp hành viên vẫn tiếp tục xác minh điều kiện thi hành án và động viên gia đình, người thân thi hành thay cho anh Bùi Văn Sáng. Ngày 02/12/2022 đại diện gia đình là



anh Lê Văn Dũng đã tự nguyện nộp số tiền 2.229.000 đồng bồi thường cho bà Nguyễn Thị Lan thay cho anh Bùi Văn Sáng. Trong ngày 02/12/2022 Chấp hành viên đã ban hành thông báo số 247/TB-CCTHADS thông báo về việc nhận tiền, tài sản cho bà Nguyễn Thị Lan biết.

**3. Nội dung những tài liệu, bằng chứng mà Đoàn xác minh tố cáo đã thu thập được để chứng minh tính đúng, sai của hành vi bị tố cáo.**

Trong quá trình xác minh, Đoàn xác minh đã yêu cầu Chi cục THADS huyện Gia Lộc chuyển hồ sơ thi hành án, báo cáo việc tổ chức thi hành án, yêu cầu người bị tố cáo giải trình. Ngoài ra, để làm rõ hơn các nội dung trong đơn, Đoàn xác minh đã làm việc trực tiếp với người tố cáo; làm việc trực tiếp với người bị tố cáo và yêu cầu người bị tố cáo giải trình bổ sung một số nội dung.

**4. Nhận xét, đánh giá về nội dung tố cáo**

Theo nội dung đơn tố cáo của công dân thì công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Thắng - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Gia Lộc bao che cho Chấp hành viên thể hiện ở việc trong quá trình giải quyết khiếu nại của bà Lan, ông Thắng có ghi trong quyết định là các Chấp hành viên (ông Vinh, ông Tùng, ông Chung) đã xác minh ông Sáng không có điều kiện thi hành án, trong khi ông Sáng là người có điều kiện thi hành án, hoàn toàn khỏe mạnh, thường xuyên đi bắt cá trên sông để bán đi lấy tiền sinh sống cùng với bố mẹ. Bên cạnh đó, ông Sáng có ruộng và năm 2022 gia đình ông Sáng đã bán ruộng cho nhà ông Khởi ở khu ruộng Triều với giá 700 triệu đồng. Người tố cáo cũng cho biết: trong quá trình làm việc với Chi cục trưởng và Chấp hành viên, bà Lan cũng chưa từng cung cấp thông tin về việc ông Sáng có ruộng.

Sau khi xem xét nội dung đơn tố cáo và những tài liệu do người tố cáo cung cấp, hồ sơ thi hành án, báo cáo của Chi cục THADS huyện Gia Lộc, báo cáo giải trình của người bị tố cáo, Cục THADS tỉnh Hải Dương nhận thấy:

Theo Bản án dân sự sơ thẩm số 04/2008/DS-ST ngày 30/5/2008 của Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; Bản án dân sự phúc thẩm số 39/2008/DS-PT ngày 06/8/2008 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương và Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 94/QĐ-CCTHADS ngày 23/11/2020 của Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Gia Lộc thì anh Bùi Văn Sáng, địa chỉ: Thôn Quán Đào, xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương phải bồi thường số tiền 2.229.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Lan, địa chỉ: Thôn Tam Lương, xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên đã nhiều lần tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của ông Bùi Văn Sáng (ngày 04/12/2020, 27/4/2021, 04/5/2021, 21/7/2021, 07/6/2022). Kết quả xác minh tại địa phương thể hiện: sau khi chấp hành xong hình phạt tù, ông Sáng về địa phương sinh sống chung với bố mẹ ở trong ngôi nhà cấp 4 dột nát trên thửa đất số 52, tờ bản đồ 03 có tổng diện tích là 808 m<sup>2</sup>, (trong đó: đất ở 300 m<sup>2</sup>, đất trồng cây lâu năm 300 m<sup>2</sup>,





đất nuôi trồng thủy sản 208 m<sup>2</sup>), xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, chủ sử dụng đất đứng tên ông Bùi Văn Sáng và bà Phạm Thị Thủy. Ông Sáng bị mắc bệnh thần kinh do di truyền từ bố đẻ, thường xuyên ốm đau, không có việc làm, sống bằng trợ cấp của gia đình, hộ hàng. Hiện tại ông không có tài sản, không có thu nhập để thi hành án. Bố mẹ ông Sáng cũng thuộc hộ nghèo của xã.

Trên cơ sở kết quả xác minh của Chấp hành viên, ông Nguyễn Văn Thắng - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Gia Lộc đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-CCTHADS ngày 10/5/2021 về việc chưa có điều kiện thi hành án đối với ông Bùi Văn Sáng. Khi bà Nguyễn Thị Lan khiếu nại việc Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gia Lộc chậm tổ chức thi hành án, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Gia Lộc đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 01/QĐ-CCTHADS ngày 09/9/2022 không chấp nhận khiếu nại của bà Lan.

Không nhất trí với Quyết định giải quyết khiếu nại, bà Lan đã khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 01/QĐ-CCTHADS ngày 09/9/2022 của Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Gia Lộc đến Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hải Dương. Do bà Lan thực hiện việc khiếu nại chậm, thời hiệu khiếu nại lần hai của bà Lan không còn, nên Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hải Dương đã ban hành Thông báo số 1542/TB-CTHADS ngày 11/10/2022 không thụ lý khiếu nại. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho bà Lan, Cục THADS tỉnh đã có Công văn số 1661/CTHADS - KTGQKNTC ngày 20/10/2022 chỉ đạo và yêu cầu Chi cục THADS huyện Gia Lộc xác minh điều kiện thi hành án của đương sự, trong đó gửi kèm nội dung đơn bà Lan cung cấp về điều kiện thi hành án của ông Sáng.

Thực hiện chỉ đạo của Cục THADS tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Gia Lộc đã chỉ đạo Chấp hành viên tiến hành xác minh và đã được UBND xã Tân Tiến cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của ông Bùi Văn Sáng (tại Công văn số 32/UBND-VP ngày 31/10/2022), trong đó cũng đã nêu: ông Bùi Văn Sáng có biểu hiện thần kinh không bình thường, tuy nhiên ông Sáng chưa có bệnh án lưu tại xã và cũng chưa được hưởng chế độ bảo trợ nào. Ông Sáng hiện đang sống cùng với bố mẹ đẻ, nhưng bố ông Sáng là đối tượng tâm thần kinh mức độ đặc biệt nặng, không thể làm ăn được, phải có người chăm sóc. Tháng 3/2022, hộ gia đình bà Phạm Thị Thủy (mẹ anh Bùi Văn Sáng) có ra UBND xã làm thủ tục chuyển nhượng khu Triều chuyển đổi cho hộ gia đình cá nhân khác. Do trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp không thể hiện số tiền chuyển nhượng là bao nhiêu nên UBND xã không có thông tin bổ sung về điều kiện thi hành án của Bùi Văn Sáng.

Để đảm bảo quyền lợi cho bà Lan, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Gia Lộc đã chỉ đạo Chấp hành viên nhanh chóng xác minh và vận động ông Sáng và người thân trong gia đình ông Sáng thi hành thay nghĩa vụ. Kết quả: Ngày 02/12/2022, đại diện gia đình là anh Lê Văn Dũng đã tự nguyện nộp số tiền 2.229.000 đồng bồi thường cho bà Nguyễn Thị Lan thay cho anh Bùi Văn Sáng.

Từ kết quả xác minh, giải quyết vụ việc trên cho thấy: Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Gia Lộc đã phân công, chỉ đạo Chấp hành viên tổ chức thi hành vụ việc. Mặc dù số tiền phải thi hành án không lớn, Chấp hành viên đã thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện việc đôn đốc, xác minh điều kiện thi hành án của ông Sáng. Quá trình xác minh thi hành án, trên cơ sở cung cấp của chính quyền địa phương nơi người phải thi hành án cư trú, thông tin của người thân trong gia đình ông Sáng, xác định ông Sáng không có điều kiện thi hành án. Trong quá trình tổ chức thi hành án, bà Nguyễn Thị Lan không cung cấp được thông tin về điều kiện thu nhập, tài sản của ông Bùi Văn Sáng cho Chấp hành viên và Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Gia Lộc. Bà Lan chỉ cung cấp thông tin sau khi Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Gia Lộc đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 01/QĐ-CCTHADS ngày 09/9/2022. Ngay sau khi có thông tin về điều kiện thi hành án của ông Sáng do bà Lan cung cấp, Chi cục trưởng đã chỉ đạo Chấp hành viên tiến hành đôn đốc, xác minh, thuyết phục, động viên gia đình ông Sáng nộp số tiền 2.229.000 đồng bồi thường cho bà Lan. Do đó, công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Thắng bao che cho chấp hành viên làm chậm trễ việc thi hành Bản án số 39/DS-PT ngày 06/8/2008 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương là không có căn cứ.

### III. KIẾN NGHỊ

Đến nay, việc tổ chức thi hành án đã thi hành xong, Chấp hành viên đã thu được số tiền 2.229.000 đồng trả cho bà Nguyễn Thị Lan. Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Gia Lộc chỉ đạo Chấp hành viên hoàn thiện hồ sơ thi hành án đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Đề nghị người tố cáo chấm dứt việc tố cáo, trường hợp tố cáo sai sự thật sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

#### Nơi nhận:

- Tổng cục THADS (để b/c);
- Vụ GQKNTC Tổng cục THADS (để t/d);
- Cục trưởng (để b/c);
- Phó cục trưởng phụ trách (để c/d);
- VKSND tỉnh Hải Dương (để k/s);
- Chi cục THADS huyện Gia Lộc;
- Người bị tố cáo (để t/h);
- Lưu: VT, HSGQTC.

**KT. CỤC TRƯỞNG**  
**PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Lại Hữu Đồng**



